



ISO 9001:2015

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dưỡng Can Linh

养肝灵

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Bổ gan - Thanh nhiệt - Giải độc

Để giải quyết tình trạng trên, y học cổ truyền thường sử dụng liệu pháp thanh nhiệt tiêu độc, trong đó đặc biệt chú ý giải nhiệt và bồi bổ tạng can. Hiện nay có không ít những sản phẩm thuốc đông dược có công dụng này, tuy nhiên tính hiệu quả cao mới là vấn đề các thầy thuốc và người bệnh mong đợi. Sản phẩm Dưỡng Can Linh thực sự là một niềm tự hào bởi nó kế thừa và khai thác triệt để kho tàng kinh nghiệm của y học cổ truyền, kết hợp với kỹ thuật công nghệ hiện đại, sản phẩm đã mang lại hiệu quả cao trong việc phòng và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về gan nói trên.

Dưỡng Can Linh với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, là sự phối hợp chặt chẽ của 5 vị thuốc Diệp hạ châu, Biển súc, Bồ công anh, Cỏ nhọ nổi và Rau má có tác dụng tương hỗ lẫn nhau, tạo nên công dụng vượt trội thanh giải nhiệt tích bên trong cơ thể, tiêu độc, bổ can khá độc đáo. Đặc biệt là sự có mặt của Diệp hạ châu với vai trò là chủ dược, đây là vị thuốc trong thành phần có các lignanphyllanthin và hypophyllanthin có tác dụng bảo vệ tế bào gan rất mạnh.

Bằng sự lựa chọn tinh khiết và phối hợp khéo léo giữa các dược liệu có công năng thanh nhiệt, tiêu độc, bổ can, bảo vệ tế bào gan. Dưỡng Can Linh thực sự là một sản phẩm khá hoàn hảo vừa có tác dụng thanh trừ nhiệt tích bên trong cơ thể, vừa có tác dụng điều hòa hoạt động của các phủ tạng, đặc biệt là tạng can, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc phòng chống tận gốc các bệnh lý về gan và viêm nhiễm ngoài da do chứng nhiệt độc gây nên.

THÀNH PHẦN:

Cao Diệp hạ châu: ...200 mg; Cao Biển súc: ...100 mg; Cao Bồ công anh: ...50 mg; Cao Cỏ nhọ nổi: ...50 mg

Cao Rau má: ...25 mg

Phụ liệu: Tinh bột, magnesium stearate đường kính, vừa đủ 01 viên nang cứng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Gan giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ thể con người với chức năng bài tiết và thải độc cơ thể. Nếu chức năng gan bị rối loạn và suy giảm sẽ dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh gây ra cho sức khỏe con người.

Hiện nay, các bệnh về gan ngày càng phổ biến ở mọi lứa tuổi do rất nhiều nguyên nhân khác nhau: Tuổi già, chức năng gan suy giảm, nhiễm độc các hóa chất bảo vệ thực vật, môi trường ô nhiễm, lây nhiễm virus, ăn uống không điều độ, không hợp vệ sinh, sử dụng nhiều rượu bia, cafe, thuốc lá, làm việc quá sức, sử dụng thuốc chữa lao dài ngày... Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là có thể gây xơ gan và ung thư gan.

Các biểu hiện của rối loạn và suy giảm chức năng gan như: con người thường có cảm giác mệt mỏi, chán ăn, ăn uống không tiêu, sức đề kháng giảm, men gan tăng... Những rối loạn và suy giảm chức năng gan còn biểu hiện ra bên ngoài cơ thể như đi ỉn, nổi mề đay, mụn nhọt, mẩn ngứa, trúng cá, vàng da, sạm da, nám má... nhiệt độc toàn cơ thể (những triệu chứng tích nhiệt).

CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

- Diệp hạ châu (Hay còn gọi là Chó đẻ răng cưa, Diệp hòe thái, Lão nha châu): Vị đắng ngọt tính lạnh, vào được 2 kinh Can và Phế, có công dụng bình can thanh nhiệt, lợi thủy giải độc thường được dùng để chữa các bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, viêm gan, viêm thận, viêm đường tiết niệu, trẻ em cam tích, viêm loét miệng, đau mắt đỏ...
- Biển súc (Hay còn gọi là Cây rau đắng): Vị đắng tính lạnh, vào được 3 kinh Thận, Vị và Bàng quang. Có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, sát trùng, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như sỏi tiết niệu, viêm đường tiết niệu, bí đái tiểu tiện không thông, hoàng đản (vàng da), viêm âm đạo, khí hư, cam tích, trĩ sưng nề, lở loét ngoài da...
- Bồ công anh: Vị đắng, tính lạnh, vào được 3 kinh Vị, Phế và Can. Có công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi niệu tán kết, thường được dùng để chữa các bệnh như viêm tuyến vú, áp xe vú, lao hạch, mụn nhọt, đinh độc, viêm kết mạc, cúm cúm phát sốt, viêm amygdal, viêm phế quản, viêm dạ dày, viêm gan, viêm túi mật, viêm đường tiết niệu...
- Cỏ nhọ nôi (Còn gọi là Cỏ mực, Hạn liên thảo): Vị ngọt chua, tính mát, vào được 2 kinh Can và Thận. Có công dụng lương huyết chỉ huyết, bổ thận dưỡng âm, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như thổ huyết, ho ra máu, chảy máu cam, niệu huyết, đại tiện ra máu, xuất huyết do chấn thương, râu tóc bạc sớm, bạch hầu, đái đục, khí hư, lở ngứa bộ phận sinh dục...
- Rau má (Còn gọi là Tích huyết thảo): Vị cay đắng, tính lạnh, vào được 3 kinh Can, Tỳ và Thận. Có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu thũng, giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh kiết lỵ, ỉa chảy do thử nhiệt, viêm gan, vàng da do thấp nhiệt, đái ra máu, đái đục, ho ra máu, thổ huyết, chảy máu cam, đau mắt đỏ, viêm họng, mụn nhọt, đinh độc, tổn thương do trật đả...

CÔNG DỤNG:

Giúp bổ gan, tăng cường bảo vệ chức năng gan. Thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ giảm triệu chứng dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt do chức năng gan kém.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người bị dị ứng, mẩn ngứa, rôm sảy, mụn nhọt do chức năng gan kém.
- Người dùng nhiều rượu, bia và thuốc có hại đến gan.

CÁCH DÙNG:

Nên dùng từ 2-3 tháng để có hiệu quả tốt nhất

Người lớn: ngày 4 viên, chia 2 lần

Hoặc tham khảo ý kiến bác sỹ.

Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên có thể uống lâu dài mà không gây hại cho người sử dụng.

BẢO QUẢN:

Đề nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng mặt trời.

TIÊU CHUẨN: TCCS



Phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC

Lô B10/D6-KĐT Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024.35148042 * Fax: 024.35148043



Sản xuất và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Km 6 + 200, Quốc Lộ 38, Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Tel: (0222) 3720031 - (024) 3 8 563 948 * Fax: (024) 3 5 146 344
Email: support@tcpharma.vn * Website: <http://www.tcpharma.vn>